

ครองตนในสมณเพศ แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ท่าน
กระหายใคร่จะเรียนรู้เป็นอย่างมากคือ

การเรี่ยไรทำนุบำรุงด้านปฏิบัติจิตภาวนา
เป็นสิ่งที่จะสร้างความเป็นแจ้งแก่ใจให้กับดวง
จิต เป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏให้เห็นหลาย
ครั้งรวมทั้งการศึกษาด้านพุทธศาสนา ช่วง
ดังกล่าวได้เขียนชื่อเสียของ หลวงพ่อสุพรรณ
จันทบุรี วัดศรีพรหมธรรม อ.บรพตพิสัย
จนครสวรรคร์ ท่านมีความรอบรู้แตกฉาน
ทางด้านปฏิบัติ และมีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องของพระคณาอาคม ทั้งตำรับวิชาสาย
ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ท่านจึงมี
สิ่งใดได้เดินทางไปกราบฝากตัวขอเป็น
ศิษย์ต่อท่าน ซึ่งได้รับความเมตตาจาก
หลวงพ่อบุญญา ได้ถ่ายทอดแนวปฏิบัติ
ให้กับท่านต่อเมื่อภาวะทางจิตของท่าน
นิ่งดีแล้ว จึงได้ทำการถ่ายทอดวิชาอาคม
พร้อมทั้งบอกให้เดินทางไปต่อยอดเรื่อง
วิชาอาคมกับหลวงพ่อบัว วัดหนองกระโดน
อ.บรพตพิสัย จ.นครสวรรคร์ ซึ่งอยู่ห่าง
ไกลกันนัก

หลวงพ่อบัว วัดหนองกระโดน ท่าน
นี้ ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องการปลุกเสกในการ
หุงน้ำมันและสีผึ้ง รวมทั้งการจุดธูปสร้างและ
ปลุกเสกมณฑล ยี่งมาโดยเหตุเพราะท่านได้
ศึกษามา หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน
นครสวรรคร์ ซึ่งท่านได้เมตตาถ่ายทอดให้กับ
หลวงพ่อบัว จนมีความชำนาญหมดสิ้น และ
หลวงพ่อบัว ท่านได้เมตตาถ่ายทอดมาให้
กับหลวงพ่อบุญญา ซึ่งนับว่าเป็นบงอ่าพร่างเช่น
เดียวกัน ดังนั้นตำรับการสร้างและปลุก
เสกมณฑล ตำรับของหลวงพ่อบัว วัด
หนองกระโดน จึงตกอยู่กับ หลวงพ่อบุญญา
วัดโคกหม้อ จ.ลพบุรี ครบถ้วนทุกวิธีและได้
ทำการจัดสร้างออกให้บูชา เป็นมณฑล
เอกลักษณ์ของท่านของวัดโคกหม้อ จ.ลพบุรี
โดยตรง

หลังจากได้ทำการศึกษาทางด้านปฏิบัติ
จิตภาวนาวิชาอาคมต่างๆแล้วได้แจ้งความ
ประสงค์กับพระอาจารย์ หลวงพ่อบัว และหลวงพ่อบุญญา
โดยอาศัยกิจอุทิศเป็นวัตถุประสงค์ ซึ่งพระอาจารย์ทั้ง 2 ท่านเห็นว่าศิษย์ของ
ท่านผู้มีวิชาดีดีแล้ว มีจิตแก่กล้า พอที่จะรับภาระเองกันได้แล้ว จึง
อนุญาตและมอบความรู้ให้กับท่าน

เส้นทางอุทิศครั้งแรกมุ่งตรงขึ้นสู่ภาคเหนือ ตลอดเส้นทางอาศัยป่าเขา
เป็นที่พำนักภาวนาและเจริญภาวนา พบปะกับสิ่งอัศจรรย์อาภรณ์ของป่า
มากมาย แต่ท่านก็ใช้การและสติปัญญาแผ่เมตตา สามารถทำให้รอดปลอดภัยไป
ได้ทุกครั้ง บ่อยครั้งพบกับวัดที่มีฐานะยากจน ท่านก็ช่วยเหลืออยู่ช่วยในการ
พัฒนาก่อเกิดเป็นรูปธรรมสิ่งต่างๆจนกระทั่งได้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องธาร จ.
ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยพม่า ได้มีโอกาสได้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องธาร จ.
เชียงราย ที่ทำการก่อสร้างพระธาตุคู่ปางคองอยู่ ท่านช่วยจนสำเร็จจึงตั้งจิตตั้งใจ
ต่อไปตามตะเข็บชายแดนลาวและริมฝั่งโขง วากลับขึ้นเหนือไปทำการฝึก
พระและจิตเพิ่มเติมที่ พระธาตุจอมมอญ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพราะ
สถานที่ดังกล่าวมีความเงียบสงบ เหมาะต่อการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่าง
ยิ่ง ณ สถานที่แห่งนั้น ท่านได้รับประสบการณ์ทางการฝึกปฏิบัติมากมาย พบ
กับสิ่งลึกลับลึกลับทางจิต ทางนิมิต

จากแม่ฮ่องสอนลงลงมายังภาคที่อยู่จังหวัดตาก หนึ่งเรื่องไปเจริญจิต
ภาวนาที่เกาะกลางเขื่อนภูมิพล การฝึกจงจะต้องอาศัยเพียงเรือหางยาวของ
ชาวบ้านในท้องถิ่นเท่านั้น และภาวนาขึ้นเรือลัดเลาะตามลำน้ำ แพร่ไปตามซอก



พระชุกขานเนือนาท มุฑา 500 บาท
(สังฆอง พ.ย.53 รัชมิตถุนยศล)



พระชุกขานเนือภะลาตาเตียว มุฑา 700 บาท
(สังฆอง พ.ย.53 รัชมิตถุนยศล)

คนโค้งของชุมชนเขา นับว่าเป็นเรื่องอันตราย
อย่างยิ่ง คนชอบเรือตลอดทั้งชาวบ้านต้อง
อาศัยถึงน้ำมีฝายปิดเพื่อให้อาศัยยึดเกาะเมื่อ
เกิดภัย นับว่ากิจอุทิศครั้งนั้น รอดปลอดภัย
มาได้เพราะอำนาจของพระพุทธรูปคุณคุ้มครอง
อย่างแท้จริง

แต่สิ่งสุดท้ายที่ท่านใช้เป็นสถานที่เจริญ
จิตภาวนา หลังจากที่ได้ละจากสถานที่ปฏิบัติ
กรรมกลางเกาะเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เกาะ
เรือยลงมาถึงท่าแพงเพชร ฝายไปอีกหลาย
หัวเมืองที่สุดปากหลักอยู่ที่เขามอ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี พบกับสิ่งลึกลับที่จรรจรย์ ณ
สถานที่แห่งนั้นมากมาย บ่อยครั้งได้เกิดนิมิต
เห็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ คือ
บอกถึงสถานที่แห่งนั้นมีแร่ศักดิ์สิทธิ์ ละท่าน
ได้อธิษฐานขอให้ได้แร่กายสิทธิ์นั้นมา ซึ่งก็ได้
สมกับที่ตั้งอธิษฐานเอาไว้ ครึ่งแรกท่านพอใจ
ที่จะปากหลักอยู่ ณ สถานที่แห่งนั้น แต่จะด้วย
เหตุผลใดไม่ปรากฏ ท่านจึงได้ถอนภคยอัน
ภคยมาที่เมืองลพบุรี ในปี พ.ศ.2536

วัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น แผ่นดิน
ถิ่นกำเนิดของโยมบิดาของท่าน ลภาพ
ของวัดโคกหม้อ ในขณะนั้น อยู่ในสภาพที่
ทรุดโทรม เสนาสนะหลายอย่างตกอยู่ในสภาพ
ใกล้พังทลาย เป็นสถานที่ท่านเข้าไปพำนัก
อยู่ในขณะนั้น

ภายหลังเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าอาวาสปกครอง วัดโคกหม้อ ท่านจึงได้
ทำการพัฒนาซ่อมและสร้างเสนาสนะขึ้นมา
ใหม่จนเกิดให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ในปัจจุบัน

ส่วนหนึ่งแห่งความกล้าหาญในงานพัฒนา
ของท่าน ความขลังศักดิ์สิทธิ์ในเรือของวัด
คุณคน เป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมได้เป็นอย่างดี เหตุ
เพราะในช่วงที่ท่านพำนักอยู่ที่วัดโคกหม้อ
ได้เขียนกิตติกรรมของหลวงปู่จันทร์ วัดนาง
หนู ท่านนมีวิชาอาคมเข้มขลังเป็นอย่างดี
เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของชาวเมืองลพบุรี โดย
เฉพาะเหล่าทหารหาญที่ประจำการ ณ แห่ง
ความเป็นจริงของตระกูลไทและเลี้ยงันต์แดง

สื่ออันเมื่อครั้งสงครามอินโดจีน ท่านจึงตั้งสัตยาบันขาน ไคร่จะได้เรียนรู้สรรพ
วิชาตำรับของท่าน เป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่ง คล้ายกับจิตวิญญาณของหลวงปู่จันทร์
ท่านกลับตาลปัตรให้ใหญ่พื้น บ้านคลองตากัน ถิ่นใกล้เคียงกับวัดโคกหม้อ จะ
ด้วยเหตุผลใดก็สุดที่จะคาดเดาได้ เพราะอยู่ผู้ใหญ่พื้น ศักดิ์เป็นลูกศิษย์ของ
หลวงปู่จันทร์ ได้ขอบตำราที่เขียนด้วยมือของหลวงปู่จันทร์ นำไปมอบให้กับ
หลวงพ่อบุญญา ท่านก็ได้ทำการศึกษาทบทวนตำราทั้งหมดจนเชี่ยวชาญ และได้
นำไปใช้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลของขลัง ร่วมกับวิชาอาคมที่ได้รับเรียนมาจาก
พระอาจารย์อื่น ๆ (ภายหลัง พ.ท.บุญโญ ปรหมทรัพย์ ศักดิ์เป็นหลานของหลวงปู่
จันทร์ ก็ได้้นำตำรามอบให้กับท่านอีก โดยบอกว่าเป็นตำราของหลวงปู่จันทร์
หลวงลุงของท่านเอง)

นอกจากได้ทำการศึกษาดำเนินพุทธาของหลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู
แล้วภายหลังหลวงพ่อบุญญา ยังได้ทำการศึกษาวินัยการสร้างและปลุก
เสกธรรมาวุธของพระเถระหลวงพ่อบุญญา วัดดอนทอง สุพรรณบุรี รวมทั้ง
การก่อสร้างและปลุกเสก พระรูปขุมเสมีน พระเศียรสู่นวโกฏิ ได้รับมอบ
ถ่ายทอดมาจากหลวงปู่เม้ง วัดเทพกถุขจร ลพบุรี อีกทั้งได้ทำการศึกษาก
ตำราโบราณเป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย ส่วนการจัดสร้างและปลุกเสกพระชุกขาน
ท่านได้เมตตาบอกต่อผู้เขียน

“ต้องการสืบสานเอกลักษณ์แบบของพระชุกขานให้คงอยู่คู่เมืองลพบุรี
ไม่ต้องการให้พระชุกขาน เมืองลพบุรี เทลือเอาใจเพียงตำนาน” ...๐๐๐